

LỄ PHÁT HỌC BỔNG HỖ TRỢ CHO CÁC EM HỌC SINH VÀ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Vào lúc 15 giờ 00 ngày Chúa Nhật 02/3/2014. Ban Caritas Giáo Hạt Tân Định đã tổ chức lễ phát học bổng hỗ trợ lần 3 (quí 3/2013) cho các em học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ An Phú (giáo hạt Tân Định).



Lễ phát học bổng được diễn ra trong thánh lễ dành cho thiếu nhi của giáo xứ An Phú. Thành phần tham dự có: Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, đại diện Ban Caritas của các giáo xứ trong Giáo Hạt, các vị ân nhân, các phụ huynh, các em được lãnh học bổng và giáo dân trong giáo xứ. Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Linh Hướng Caritas Giáo Hạt Đaminh Trần Đức Công.



Chủ sự Thánh lễ là Cha chánh xứ An Phú Phêrô Lê Hoàng Chương. Mở đầu Thánh lễ, Cha chánh xứ Phêrô giới thiệu với cộng đoàn ý nghĩa và mục đích của buổi lễ phát học bổng này, và việc làm của ban Caritas đó là quan tâm đến các em học sinh và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ trong tinh thần bác ái yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy: **"Hãy yêu thương giúp đỡ những người nghèo khó"** đó cũng là tinh thần bác ái của đạo Công Giáo, và là phương châm hoạt động của Caritas.



Với tinh thần bác ái đó. Ban Caritas Giáo hạt Tân Định đã vận động kêu gọi sự ủng hộ tiếp tay của các vị ân nhân xa gần trong các giáo xứ trong hạt để có ngân quỹ hỗ trợ giúp đỡ các em như đã nêu. Trong đó phải nói đến sự đóng góp ủng hộ thường xuyên của Hội Lòng Chúa Thương Xót hạt Tân Định, Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Xứ đoàn Bùi Phát và một số ân nhân, luôn nhiệt tình đồng hành với chương trình trao tặng học bổng do Ban Caritas Giáo hạt Tân Định đề xướng.

Song song với lời cầu nguyện và việc làm bác ái mà anh chị em Caritas đều mong muốn và hướng tới đã và đang thực hiện tại các giáo xứ trong hạt. Như giúp đỡ người nghèo khó trong giáo xứ, bữa cơm bác ái cho người nghèo cơ nhỡ, lang thang, tiếp sức mùa thi, chương trình mổ tim, mổ mắt, cấp xe lăn v.v... Và hôm nay Ban Caritas giáo hạt tổ chức trao tặng 25 phần quà cho 18 em học sinh phổ thông (cấp I, II, III) và 07 em sinh viên không phân biệt tôn giáo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên trong học tập, đã được anh chị em Caritas ở các giáo xứ giới thiệu. Số quà được trao tặng hôm nay, mỗi phần trị giá: 200.000đồng cho một học sinh/tháng, và 300.000đồng cho một sinh viên/tháng và kèm thêm phần quà vật chất khác của ân nhân hỗ trợ, mỗi em được trợ giúp 3 tháng một lần, và sẽ được tiếp tục giúp trọn năm học. Sau đó Ban Caritas Hạt sẽ chuyển giao dần cho các giáo xứ để tiếp tục hỗ trợ các em học hết từng cấp phổ thông, cao đẳng và đại học. Các phần quà lần lượt được đích thân Cha chánh xứ An Phú và các ân nhân trao tặng cho các em.

Buổi lễ trao học bổng được kết thúc lúc 16 giờ 00 bằng sự chúc lành của Cha chánh xứ. Sau đó ông Trưởng Ban Caritas Giáo Hạt Vincent Maria Ngô Viết Luyện đã có lời cảm ơn Cha chánh xứ Phêrô đã cho phép và giúp đỡ để việc tổ chức lễ được diễn ra tốt đẹp, đồng thời ông cũng cảm ơn Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ An Phú, quý ân nhân và cộng đoàn đã nhiệt tình tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các em. Nhân tiện ông thay mặt Ban Caritas Hạt thiết tha kêu gọi tấm lòng hảo tâm của quý ân nhân và cộng đoàn giáo dân trong các giáo xứ nhiệt tình ủng hộ, chung tay ươm mầm cho tương lai, để chương trình này được kéo dài hầu giúp các em được tiếp tục trên con đường học vấn.

Kết thúc Thánh Lễ, Cha chánh xứ An Phú chụp chung với các thành viên Caritas Giáo Hạt Tân Định và các em học sinh, sinh viên một tấm ảnh lưu niệm.

Gioan Nguyễn Văn Quý